

สรุปการประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)



ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมอนามัย

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมมารวย การ์เด็นท์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมอนามัยตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็นท์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประสานสร้างพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ หน่วยงานร่วมสนองงาน ภาคเครือข่าย และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. ในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงสานพลังขับเคลื่อนงานและเพิ่มสมรรถนะความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ บรรยายอภิปราย ประชุมกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร่วม ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานร่วมสนองงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายจากสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย จากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมต่างๆจากส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลที่ได้จากการจากการประชุม บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน



โดยกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น